

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BDT-CSDT
V/v rà soát, đề xuất điều chỉnh
kế hoạch vốn đầu tư công năm
2023 và vốn năm 2022 kéo dài
sang năm 2023 của Chương trình
MTQG phát triển KT-XH vùng
đồng bào DTTS và MN

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1753/UBND-KGVX ngày 20/04/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của các Chương trình MTQG và các dự án sử dụng vốn ODA của tỉnh và tại Thông báo số 206/TB-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 giao cơ quan Thường trực Chương trình MTQG “*Chủ động rà soát nhu cầu thực tế và khả năng triển khai của các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần tại các đơn vị, qua đó tổng hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo hướng điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có vướng mắc (cần nhiều thời gian tháo gỡ) hoặc chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện (chưa được cấp thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn), để điều chỉnh, bổ sung cho các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có khả năng triển khai thực hiện và có nhu cầu vốn*”; để triển khai ý kiến chỉ đạo nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên minh HTX và UBND các huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 thực hiện Chương trình theo hướng điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có vướng mắc (cần nhiều thời gian tháo gỡ) hoặc chưa đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện (chưa được cấp thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn), để ưu tiên bổ sung các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có khả năng triển khai thực hiện và có nhu cầu vốn (*theo biểu mẫu kèm theo*).

Lưu ý: Việc đề xuất điều chuyển vốn đầu tư phát triển cần tập trung vào một dự án để tránh việc phân bổ nguồn lực dàn trải.

Kết quả rà soát, đề xuất gửi về Ban Dân tộc tỉnh **chậm nhất ngày 15/5/2023** để kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp cáo thẩm quyền. Quá thời gian trên, cơ quan, đơn vị không có đề xuất điều chỉnh thì xem như không có nhu cầu điều chỉnh vốn và chịu trách nhiệm giải ngân vốn theo quy định.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ ông Lý Chánh, Chuyên viên Phòng Chính sách Dân tộc, điện thoại 0944185 485.

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các Phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thế Nhân